

GONGZI Jeju จัดพิธีเลี้ยงฉลองก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

เป็นทางการ พร้อมให้ผู้มาเยือนค้นพบโลกแห่งความ

ตื่นเต็นมิ.ย.นี้



GONGZI Jeju โรงแรมคาสีโนแห่งใหม่บนเกาะเจจู จัดพิธีเลี้ยงฉลองก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการพลิกโฉมและเปลี่ยนชื่อจาก Ramada Plaza Jeju Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมระดับห้าดาวแห่งแรกบนเกาะเซจู GONGZI Jeju นำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกหรูหรามากมายที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆในเกาหลี พร้อมขึ้นแท่นจุดหมายปลายทางความบันเทิงชั้นนำของเอเชีย

พื้นที่ภายในของ GONGZI Jeju ได้รับการออกแบบอย่างน่าประทับใจโดยบริษัท Westar Architects International Limited ซึ่งหลังจากใช้เวลาปรับปรุงเป็นเวลาหลายเดือน GONGZI ก็ได้รับการยกระดับในทุกๆด้าน และพร้อมที่จะนำเสนอผลงานศิลปะชั้นเอกในธีมแห่งดอกไม้ ด้วยเครื่องประดับตกแต่งที่สะท้อนศิลปะแบบดั้งเดิม ผสานกับความสง่างามแบบร่วมสมัยของเกาหลี ด้วยการดีไซน์ที่สดใสเจิดจ้าอย่างสีแดง ขาว และทอง ตลอดจนภาพวาดฝีมือที่อ่อนช้อย ซึ่งช่วยกระตุ้นการรับรู้และสร้างประสบการณ์อันน่าทึ่งแก่ผู้มาเยือน เรามีความยินดีที่จะได้เผยแพร่โฉม GONGZI Jeju ก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงที่หรูหราและหลากหลายให้กับเกาะเซจู Mr. Yang กรรมการบริหารของ GONGZI กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีความเป็นพลวัตแห่งนี้ ซึ่งเป็นชุมชนที่เรารัก GONGZI Jeju ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปลูกพลังให้กับละแวกชุมชนของเรา เราสัญญาว่าจะทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่อันน่าอัศจรรย์ มีความสุขตื่นเต็น และสนุกสนาน ด้วยสนามกอล์ฟ อาหารทะเล ทริพยากรธรรมชาติ และดอกซากุระบานสะพรั่ง” แขกรับเชิญและพนักงานต่างร่วมเฉลิมฉลองช่วงเวลาสำคัญของ GONGZI Casino ที่จะกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกาหลี พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับประสบการณ์หรูหราเหนือระดับ เทียบชั้นคาสีโนระดับโลกอย่างมาเก๊า สิงคโปร์ และลาสเวกัส

พิธีเฉลิมฉลองก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้เริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงค็อกเทล ต่อด้วยการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ ก่อนปิดท้ายด้วยพิธีตัดริบบิ้น สถานบันเทิงขนาด 40,000 ตารางฟุตแห่งนี้จัดเตรียมความบันเทิงมากมายไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก GONGZI ตั้งอยู่ใจกลางเกาะเซจู พร้อมวิวด้านหน้าทิวทัศน์อันน่าทึ่ง ท้ายยังตั้งอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติและย่านดาวน์ทาวน์ที่คึกคัก เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ออกไปสำรวจแหล่งช้อปปิ้ง ความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาที

เกาะเซจูเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเอเชีย โดยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี เกาะเป็ยมมندرฺ์เสน่ห์แห่งนี้ยังได้รับฉายาว่าเป็น “ฮาวายแห่งเกาหลี” อีกด้วย

สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2560

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20170428/1837707-1-b>

รูปภาพ - <http://photos.prnasia.com/prnh/20170502/1837707-1-c>